

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.13 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.08-31.18 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.13 บาท แข็งค่าจากช่วงสิ้นวันทำการก่อนหน้าที่ระดับ 31.25 บาท แนวโน้มแข็งค่าหลุดแนวรับ 31 บาท หากเฟดคงดอกเบี้ย trade war จบ พันด์โพล์ไหลเข้า คาดกรอบวันนี้ 31.08-31.18 บาท

\*นายจิตติพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.13 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงสิ้นวันทำการก่อนหน้าที่ระดับ 31.25 บาท โดยค่าเงินบาท มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น ตามการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์

รวมทั้งการแข็งค่าของค่าเงินเอเชีย จากความหวังว่าสหรัฐกับจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้าได้ อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นมองว่า ปัจจัยการเมือง จะเป็นปัจจัยหลักที่สามารถกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้ คาดกรอบวันนี้ 31.08-31.18 บาท

"เงินบาทมีโอกาสหลุด 31 บาทสูง ตอนนีตลาด focus จบ trade war เศรษฐกิจโลกฟื้น มีแนวโน้มเงินไหลเข้าเอเชีย ขณะที่ในประเทศก็มีการเลือกตั้งเป็นปัจจัยบวก" เขากล่าว

เขากล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อเนื่องจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเฟดที่ออกมาสนับสนุนการชะลอมาตรการลดบดของเฟดมากขึ้น ซึ่งว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะไม่เร่งรีบใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวและเฟดจะมองภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั้งตลาดการเงินก่อนปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน

นอกจากนี้ ตัวเลขตลาดแรงงานของอังกฤษและดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซนที่ออกมาดีเกินคาด ส่งผลให้ค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้น ล่าสุดค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นไปที่ระดับ 1.133 ดอลลาร์ต่อยูโร ค่าเงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าแตะระดับ 1.306 ดอลลาร์ต่อปอนด์

ในขณะที่ ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นไม่มากสู่ระดับ 110.5 เยนต่อดอลลาร์ หลังผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมที่จะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น หากการแข็งค่าของเงินเยนกระทบเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 3 bps หลังตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้น้อยกว่าคาด และอาจมีการชะลอการลดบด ล่าสุดยีลด์ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.63% แม้นักลงทุนยังเปิดรับความเสี่ยงต่อ ท่ามกลางแนวโน้มการเจรจาการค้าจีน-สหรัฐที่สับสนมากขึ้น

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.44 จากวันทำการก่อน 96.90

\*ในวันทำการก่อน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 662.44 ล้านบาท

\*ในวันทำการก่อน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,313.39 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ในวันทำการก่อน 31.224 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้